

thuốc pháo tùy theo tính chất mức độ vi phạm còn bị phạt như sau:

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất pháo trái phép.

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán pháo, thuốc pháo trái phép.

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu pháo.

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm các quy định vận chuyển pháo.

Các vi phạm về sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo gây hậu quả nghiêm trọng phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Trẻ em dưới 16 tuổi vi phạm thì bố mẹ hoặc người nuôi dưỡng phải chịu trách nhiệm, bồi thường thiệt hại, hoặc nộp tiền phạt hành chính.

5. Tổ chức thực hiện:

a) Bộ Nội vụ cùng với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan quy định tiêu chuẩn, sức nổ, quy cách các loại pháo hoa được sản xuất và có biện pháp xử lý ngay các trường hợp làm sai quy định, đặc biệt chú ý ở các thành phố lớn và ở các địa phương có nhiều cơ sở sản xuất pháo.

b) Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Thương mại, Bộ Quốc phòng, Bộ Năng lượng, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng của mình có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này và kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm minh các vi phạm theo pháp luật.

c) Bộ Văn hóa - Thông tin phối hợp với các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế xã hội, các trường học có trách nhiệm và kế hoạch tổ chức tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị này.

d) Những người có công phát hiện, ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo, thuốc pháo và đốt pháo trái phép, sẽ được khen thưởng.

e) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức, theo dõi chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị này và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ
VÕ VĂN KIỆT

CHỈ THỊ của Thủ tướng Chính phủ số 407-TTg ngày 8-8-1994 về cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1994 - 1999.

Quốc hội Khóa IX, kỳ họp thứ V (ngày 21 tháng 6 năm 1994) đã thông qua Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân (sửa đổi), Luật Bầu cử Hội đồng Nhân dân (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ấn định và công bố ngày bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân vào ngày chủ nhật 20 tháng 11 năm 1994. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81-CP ngày 1-8-1994 quy định chi tiết thi hành Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (sửa đổi).

Để bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở các cấp lần này tiến hành theo đúng Luật định, đạt kết quả tốt, tiết kiệm và an toàn, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình, có kế hoạch tổ chức, phục vụ tốt cuộc bầu cử; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về nội dung Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân (sửa đổi), Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để mọi người nắm vững và hiểu rõ trách nhiệm, quyền hạn của công dân

trong việc xây dựng, củng cố chính quyền địa phương thực sự vững mạnh.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ có phương án phối hợp lực lượng, bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử trong cả nước.

Bộ Văn hóa - Thông tin và các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương có kế hoạch tuyên truyền cổ động cho cuộc bầu cử.

Bộ Tài chính cấp kinh phí cho cuộc bầu cử theo kế hoạch đã được giao và có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra chặt chẽ việc chi tiêu, bảo đảm tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.

Bộ Giao thông vận tải bảo đảm điều kiện, phương tiện đi lại phục vụ tốt ngày bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trong mọi tình huống, nhất là đối với miền núi, hải đảo.

Tổng cục Bưu điện chịu trách nhiệm bảo đảm công tác thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử từ Trung ương đến cơ sở.

Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn cho các địa phương, kiểm tra các Bộ, ngành ở Trung ương và Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện cuộc bầu cử theo Luật định và báo cáo tình hình, kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

3. Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc bầu cử theo Luật Bầu cử Hội đồng Nhân dân và các văn bản hướng dẫn về cuộc bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, xã hội khác ở địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương và địa phương có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực hiện các bước công tác của cuộc bầu cử và vận động cử tri đi bỏ phiếu đông đủ.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện ngay và thường xuyên báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ từ khi bắt đầu chuẩn bị đến khi kết thúc cuộc bầu cử.

K.T. Thủ tướng Chính phủ
Phó Thủ tướng
NGUYỄN KHÁNH

QUYẾT ĐỊNH của Thủ tướng Chính phủ số 411-TTg ngày 9-8-1994 về việc thành lập Trường đại học dân lập Thăng Long.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 3769-TCCB ngày 19-6-1994),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Cho phép thành lập Trường đại học dân lập Thăng Long trên cơ sở Trung tâm đại học dân lập Thăng Long đã được thành lập theo Quyết định số 1687-KHTV ngày 15-12-1988 của Bộ trưởng Bộ Đại học trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Điều 2. - Trường đại học dân lập Thăng Long là cơ sở đào tạo đại học chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.